

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021*

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**

**Ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV- Trần Sỹ Thanh,  
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước**

Trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, cảm ơn cử tri nơi công tác và cử tri nơi cư trú đã tin nhiệm, giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV. Tôi trân trọng cảm ơn lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử, Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn, cấp ủy chính quyền địa phương, mặt trận tổ quốc các cấp đã tổ chức hội nghị để các ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi với cử tri trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2025. Tôi trân trọng cảm ơn các cử tri đến tham dự buổi gặp gỡ, tiếp xúc hôm nay. Tôi rất vinh dự khi tiếp tục được ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV tại tỉnh Lạng Sơn, nơi mà tôi đã công tác và nhiều gắn bó trong thời gian 05 năm làm đại biểu Quốc hội khoá XIV.

Là ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khoá XV, tôi luôn nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của Quốc hội, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân; cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và cũng là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp; quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước. Mỗi đại biểu Quốc hội do nhân dân bầu ra, phải chịu trách nhiệm trước nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với Quốc hội. Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân không chỉ ở đơn vị bầu ra mình mà còn cho nhân dân cả nước.

Từ những nhận thức đó, đối chiếu với các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật; cùng với kinh nghiệm đã làm đại biểu Quốc hội khoá XIV, kinh nghiệm nhiều năm công tác ở nhiều vị trí công tác khác nhau, tôi nhận thấy mình có đủ điều kiện để thực hiện nhiệm vụ người đại biểu Quốc hội. Nếu được cử tri tỉnh Lạng Sơn tin nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khoá XV, tôi sẽ nỗ lực hết mình để xứng đáng là người đại diện cho nhân dân tại cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, tôi sẽ gương mẫu trong việc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, xứng đáng với niềm tin của cử tri.

(1)



Sau 5 năm làm ĐBQH khóa XIV, trực tiếp là thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, trong đó có 02 năm giữ trọng trách Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, tôi đã có thời gian quý báu gắn bó mật thiết với nhân dân và cử tri, qua các buổi tiếp xúc cử tri, các đợt giám sát, tôi thấy gắn bó với mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, hiểu được những tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, bản thân tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào vì đã góp phần nhỏ vào sự ổn định và phát triển của tỉnh Lạng Sơn thời gian qua. Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2016-2021, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, năng lực sản xuất, kinh doanh được tăng cường; nông, lâm nghiệp có nhiều mô hình sản xuất mới hiệu quả; chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống của nhân dân được nâng lên, giảm dần tỷ lệ hộ nghèo; thương mại, dịch vụ tiếp tục phát huy được vai trò kinh tế mũi nhọn, tạo động lực tăng trưởng và đổi mới cơ cấu kinh tế của tỉnh; môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước cải thiện. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Hoạt động đối ngoại ngày càng hiệu quả; năng lực hội nhập quốc tế được nâng lên.

Từ kinh nghiệm tích lũy trong quá trình học tập, công tác; với trọng trách được Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao hiện nay; nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Quốc hội khoá XV, tôi sẽ thực hiện làm tốt nhiệm vụ của một đại biểu Quốc hội và nhất quán cùng tập thể lãnh đạo và cử tri tỉnh Lạng Sơn quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021-2025 đã được Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII của tỉnh đề ra ((1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân từ 7 - 7,5%. (2) Cơ cấu kinh tế (GRDP) đến năm 2025 là: Khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 17 - 18%; khu vực Công nghiệp - Xây dựng 25 - 26%; khu vực Dịch vụ 52 - 53%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 4 - 5%. (3) GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 2.900 - 3.000 USD. (4) Lượng khách du lịch đến năm 2025 đạt 4.400.000 lượt người; doanh thu du lịch đạt 5.200 tỷ đồng. (5) Kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương tăng bình quân 8 - 9%. (6) Thu nội địa tăng bình quân 8 - 9%. (7) Tổng vốn đầu tư xã hội cả giai đoạn là 166 - 168 nghìn tỷ đồng).

Lạng Sơn là một tỉnh giàu truyền thống văn hóa, cách mạng, giàu tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, trong thời gian tới đây, tỉnh Lạng Sơn vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, kinh tế phát triển chưa bền vững, chưa phát huy hết

tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, việc huy động các nguồn lực còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Chất lượng giáo dục, y tế, phát triển văn hoá một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu, còn chênh lệch giữa các địa bàn. Kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững. Đời sống Nhân dân vùng sâu, vùng cao còn nhiều khó khăn. Vì vậy, trong Chương trình hành động của mình, tôi tập trung vào một số nội dung cốt lõi sau:

*Một là,* Cùng với tỉnh xây dựng, hoàn thiện và triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát triển toàn diện sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; phát triển và nâng cao hiệu quả các hoạt động thương mại, dịch vụ; đẩy mạnh xuất khẩu; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với phát triển các khu vực trong tỉnh.

*Hai là,* Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thu hút các nguồn vốn đầu tư, cùng với lãnh đạo tỉnh kêu gọi thu hút đầu tư, đặc biệt đầu tư công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo và đầu tư cho ngành du lịch, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế một cách tích cực, tăng cầu cho nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng.

*Ba là,* Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Có cơ chế, chính sách thu hút các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. *Đưa địa phương*

*Bốn là,* Chúng tôi sẽ bám sát các chủ trương, định hướng tại Văn kiện đại hội Đảng XIII, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật, các nghị quyết của Quốc hội, các văn bản dưới luật, nghiên cứu thực tế ở địa phương trên cơ sở đó kiến nghị, đề xuất với Quốc hội những giải pháp, chính sách phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương nhằm phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào, góp phần thực hiện mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Giảm dần địa bàn đặc biệt khó khăn, thu hẹp khoảng cách so với vùng phát triển. Từng bước thực hiện xã hội hoá các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá thể thao ở những nơi có điều kiện (vùng đô thị) để thu hút nguồn lực từ các thành phần kinh tế, tập trung nguồn lực ngân sách nhà nước cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn.

*Sáu là,* Phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri với Quốc hội, chủ động hoàn thiện chính sách và tác động để hoàn thiện chính sách nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn, đưa tỉnh nhà phát triển.

*Bảy là,* Với trách nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước - người đứng đầu ngành Kiểm toán nhà nước, tôi quyết tâm chỉ đạo và xây dựng cơ quan kiểm toán:

Tuân thủ đúng quy định của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, các Văn kiện, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động của KTNN như một công cụ hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công và công cuộc phòng chống tham nhũng.

Thông qua hoạt động kiểm toán của KTNN, thúc đẩy trách nhiệm giải trình, tính công khai, minh bạch của các cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước và nhận thức của xã hội; kịp thời cung cấp các thông tin phục vụ hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Chính phủ trong thực hiện chức năng lập pháp, giám sát, quản lý, điều hành và quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia; hỗ trợ Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân địa phương trong quản lý, điều hành, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Xây dựng cơ quan kiểm toán chuyên nghiệp, chính quy, kỷ luật, kỷ cương và từng bước hiện đại, xứng đáng là cơ quan kiểm toán tài chính, tài sản công có trách nhiệm và uy tín, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực quản lý, quản trị tài chính quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trên đây là dự kiến chương trình hành động của cá nhân tôi nếu được cử tri tín nhiệm, bầu làm ĐBQH khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026. Với cương vị và trọng trách được giao, tôi xin hứa sẽ tiếp tục cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa, đem hết công sức, trí tuệ để cống hiến cho sự nghiệp chung của đất nước, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, người đại biểu của nhân dân và chương trình hành động đã đề ra. Trong suy nghĩ, hành động của mình tôi luôn cầu thị và mong muốn cử tri và nhân dân trong tỉnh thường xuyên phối hợp, giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, để không phụ lòng sự tín nhiệm của cử tri, của Đảng và nhân dân đã tin tưởng giao phó.

Trân trọng./.

**NGƯỜI XÂY DỰNG  
VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH**

**Trần Sỹ Thanh**  
*Ủy viên BCHTW Đảng,  
Tổng Kiểm toán nhà nước*

(H)

